

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๑๐๔/ว ๖๕๐๐



กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินของเกษตรกร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินของเกษตรกร จำนวน ๑ ชุด
๒. สรุปตัวชี้วัด เป้าหมาย และงบประมาณแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สำหรับปฏิบัติงานระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดิน
ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งแผนงานดังกล่าว เป็น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร (คทช.) เดิม

ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอส่งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายภายใต้แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลและหากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืน
กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งสหกรณ์จังหวัดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๓๑๙๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง)

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) : ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
แผนย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัด	ปี 2567
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผน
ดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลพัฒนาคนแบบชี้เป้ามิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจลดลง (ร้อยละต่อปี)	5
ตัวชี้วัด	ปี 2567
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผน
อัตราการเติบโตของรายได้รวมวิสาหกิจรายย่อย	4

แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มตามความเหมาะสมของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามความต้องการของตลาด และมีช่องทางจำหน่าย

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมรอง (แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	เป้าหมาย
1 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	6,800 ราย
2 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 10

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)
1. อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่	พื้นที่/ราย 0
2. อบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (แผน 35 พื้นที่ รวม 1,750 ราย) ดำเนินการก่อน 18 พื้นที่ 900 ราย	พื้นที่/ราย 0
3. อบรมให้ความรู้ในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต (แผน 30 พื้นที่ รวม 1,050 ราย) ดำเนินการก่อน 13 พื้นที่ 455 ราย	พื้นที่/ราย 0
4. ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ระดับจังหวัด (แผน 68 จังหวัดๆละ 4 ครั้ง/ปี) ดำเนินการก่อน 2 ครั้ง ใน 68 จังหวัด	ครั้ง/จังหวัด 1/40
5. สำรวจ จัดทำฐานข้อมูล แนะนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่	พื้นที่ 43
6. ติดตามผลการดำเนินโครงการ การแก้ไขปัญหาและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์หากมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงานที่ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กำหนด	ร้อยละ 100
7. ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	โครงการ 1

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	เลขที่	คทช.14
งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
รวมทั้งสิ้น		45,800.00
1. งบดำเนินงาน		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สำรวจจัดทำฐานข้อมูลและแนะนำส่งเสริม (ตัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม)		45,800.00
(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม		-
(2) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้การวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ		-
(3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต		-
(4) ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัด		2,800.00
(5) สำรวจ จัดทำฐานข้อมูล แนะนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมในพื้นที่พัฒนาอาชีพและการตลาด และติดตามผลการดำเนินงาน		43,000.00

เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จะถือใช้ และสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานและงบประมานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานและงบประมานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับการกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
3. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้วให้เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม
4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
5. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณานอุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2560 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หรือคำสั่งอื่นหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
6. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทราบด้วย

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ/หรือมีการอนุมัติแผนปฏิบัติงานเพิ่มเติม
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- 3 ห้ามมิให้ก่อกวนผู้กักพันธงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อกวนผู้กักพันธอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตนยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)


.....
(นายพิษณุ พินรอด)

ผู้เสนอ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ 31 ตุลาคม 2566


..... ผู้อนุมัติ
(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ที่	หน่วยงาน	ตัวชี้วัดตัวชี้วัดระดับกิจกรรมรอง (แผนปฏิบัติการงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)					เป้าหมาย				กิจกรรม/งบประมาณ																รวม งบประมาณ						
		1. สมาชิก สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ 1	2. สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ คทช. มีแผนการผลิต และการตลาด กิจกรรมที่ 2	3. สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ คทช. มีช่องทาง การจำหน่าย กิจกรรมที่ 2 และ 3	4. สมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ ไปต่อยอดในการ ประกอบอาชีพได้ ร้อยละ กิจกรรมที่ 1-3	5. สมาชิก สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ในการ พัฒนาอาชีพ	กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ ความรู้ในการ ระบบการผลิต การตลาด	กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้ ในการยกระดับ สินค้าสู่ มาตรฐาน เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผลิตภัณฑ์	กิจกรรมที่ 6 ดำเนินงาน จัดทำฐานข้อมูล และนำ ส่งเสริม และ ร่วมบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง	งบดำเนินงาน																						
											1. อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาดที่ เหมาะสมกับพื้นที่ (จำนวน 40 พื้นที่ รวม 1,600 ราย)		2. อบรมให้ความรู้วางแผน ระบบการผลิต การตลาด และ เสริมทักษะการเป็น ผู้ประกอบการ (รวม 35 พื้นที่ รวม 1,750 ราย) (ดำเนินการก่อน 18 พื้นที่ 200 ราย)			3. อบรมให้ความรู้ในการยกระดับ สินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผลิตภัณฑ์ (รวม 30 พื้นที่ รวม 1,050 ราย) (ดำเนินการก่อน 13 พื้นที่ 455 ราย)			4. ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาด ระดับ จังหวัด (รวม 68 จังหวัดๆ 4 ครั้ง/ปี) ดำเนินการก่อน 2 ครั้ง ใน 68 จังหวัด			5. ประชุมคณะทำงานภายใต้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนา อาชีพและการตลาด (รวม 4 ครั้ง/ปี) ดำเนินการก่อน 1 ครั้ง			6. ดำเนินงาน จัดทำฐานข้อมูล และนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ (รวมจำนวน 308 พื้นที่ 68 จังหวัด)			7. ดำเนินงาน ส่วนกลาง (จาก 310 พื้นที่)		รวม งบดำเนินงาน ทั้งหมด			
											งาน	งบป.	งาน	งบป.	งาน	งบป.	งบป.	งาน	งบป.	งบป.	งาน	งบป.	งบป.	งาน	งบป.	งบป.		งบป.	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.
พื้นที่	ราย	บาท	พื้นที่	ราย	บาท	พื้นที่	ราย	บาท	พื้นที่	ราย	บาท	จังหวัด	ราย	บาท	ครั้ง	พื้นที่	บาท	พื้นที่	บาท	ส่วนกลาง	บาท	บาท	บาท	บาท									
คทช. 43	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	80	-	-	70	10	2/80			2		2	80	62,400					-	1	40	2,800			2	2,000			67,200	67,200			
คทช. 44	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	40	-	-	70	10	1/40			2	1	40	31,200					-	1	40	2,800			2	2,000			36,000	36,000				
คทช. 45	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	40	-	-	70	10	1/40			2	1	40	31,200					-	1	40	2,800			2	2,000			36,000	36,000				
คทช. 46	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	-	-	-	-	-	-			1									-	1	40	2,800			1	1,000			3,800	3,800			
คทช. 47	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	-	1	2	70	10		1/50		1/35									-	1	40	2,800			5	5,000			73,350	73,350			
คทช. 48	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	50	-	-	70	10	1/50			1	1	50	37,500					-	1	40	2,800			1	1,000			41,300	41,300				
คทช. 49	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	-	-	-	-	-	-			2									-	1	40	2,800			2	2,000			4,800	4,800			
คทช. 50	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	120	-	-	70	10	3/120			5	3	120	93,600						-	1	40	2,800			5	5,000			101,400	101,400			
คทช. 51	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	40	-	-	70	10	1/40			1	1	40	31,200						-	1	40	2,800			1	1,000			35,000	35,000			
คทช. 52	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	-	-	1	70	10				1/35	3					1	35	28,050		1	40	2,800			3	3,000			33,850	33,850			
คทช. 53	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	-	-	-	-	-	-			5										-	1	40	2,800			5	5,000			7,800	7,800		
คทช. 54	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	-	-	-	-	-	-			2										-	1	40	2,800			2	2,000			4,800	4,800		
คทช. 55	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-	-	-	-			1										-	1	40	2,800			1	1,000			3,800	3,800		
คทช. 56	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	-	2	2	70	10		2/110		11		2	110	81,300						-	1	40	2,800			11	11,000			95,100	95,100		
คทช. 57	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	-	-	-	-	-	-			2										-	1	40	2,800			2	2,000			4,800	4,800		
คทช. 58	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	-	-	-	-	-	-			1										-	1	40	2,800			1	1,000			3,800	3,800		
คทช. 59	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	-	-	1	70	10				1/35	2					1	35	28,050		1	40	2,800			2	2,000			32,850	32,850			
คทช. 60	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	1	1	70	10		1/50		8		1	50	37,500						-	1	40	2,800			8	8,000			48,300	48,300		
คทช. 61	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	-	-	1	70	10				1/35	4					1	35	28,050		1	40	2,800			4	4,000			34,850	34,850			
คทช. 62	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	-	-	-	-	-	-			2										-	1	40	2,800			2	2,000			4,800	4,800		
คทช. 63	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	-	-	-	-	-	-			2										-	1	40	2,800			2	2,000			4,800	4,800		
คทช. 64	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	-	-	-	-	-	-			2										-	1	40	2,800			2	2,000			4,800	4,800		
คทช. 65	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	1	70	10				1/35	1					1	35	28,050		1	40	2,800			1	1,000			31,850	31,850			
คทช. 66	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	1	70	10				1/35	4					1	35	28,050		1	40	2,800			4	4,000			34,850	34,850			
คทช. 67	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	-	-	1	70	10				1/35	4					1	35	28,050		1	40	2,800			4	4,000			34,850	34,850			
คทช. 68	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	40	1	1	70	10		1/40	1/50		4	1	40	31,200	1	50	37,500				-	1	40	2,800		4	4,000			75,500	75,500		
คทช. 69	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์	-	-	-	-	-	-			0															1	68	5,700			24,950	2000	32,650	32,650

รายชื่อเป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

รายชื่อเป้าหมายอบรมกิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 40 พื้นที่ 1,600 ราย (รายใหม่ปี 2567)

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทพื้นที่	ชื่อพื้นที่	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	จำนวน (ราย)
รวมทั้งสิ้น	26 จังหวัด		40 พื้นที่		1,600
	รวมจังหวัดกระบี่	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		40
1	กระบี่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาต่อ		40
	รวมจังหวัดกาญจนบุรี	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	40
2	กาญจนบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าคอนแสลงและป่าเลาขวัญ	สหกรณ์การเกษตรเลาขวัญ จำกัด (เดิม)	40
	รวมจังหวัดกำแพงเพชร	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
3	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าคลองขลุงและป่าคลองแมงก	สหกรณ์การเกษตรคชช.บ้านใหม่วงศ์เขาทอง จำกัด (ใหม่ปี65)	50
	รวมจังหวัดจันทบุรี	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		40
4	จันทบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าปลิว		40
	รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		40
5	ฉะเชิงเทรา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแควระบมและป่าสียัด		40
	รวมจังหวัดชัยภูมิ	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		38
6	ชัยภูมิ	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้		38
	รวมจังหวัดชุมพร	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		40
7	ชุมพร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำตกกะเปาะ		40
	รวมจังหวัดเชียงราย	1 ประเภทที่ดิน	3 พื้นที่	6 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	120
1	เชียงราย	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้	สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด (เดิม) สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด (เดิม) สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จำกัด (เดิม) สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด (เดิม) สหกรณ์การเกษตรหาวต๋ับเต่า จำกัด (เดิม) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.เชียงราย จำกัด (เดิม)	120
2	เชียงราย	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง		
3	เชียงราย	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา		
	รวมจังหวัดเชียงใหม่	1 ประเภทที่ดิน	3 พื้นที่	5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	200
1	เชียงใหม่	ปฏิรูปที่ดิน	No 786 - 790 อ.แม่เมาะ และ อ.ฝาง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้ม คทช.แปลง 5	40
2	เชียงใหม่	ปฏิรูปที่ดิน	No 786 - 790 อ.แม่เมาะ และ อ.ฝาง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มปฏิรูปที่ดิน คทช.แปลง 1	40
3	เชียงใหม่	ปฏิรูปที่ดิน	No 786 - 790 อ.แม่เมาะ และ อ.ฝาง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มมั่นคงปฏิรูปที่ดิน คทช.แปลง 2	40
4	เชียงใหม่	ปฏิรูปที่ดิน	No 786 - 790 อ.แม่เมาะ และ อ.ฝาง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มยั่งยืนปฏิรูปที่ดิน คทช.แปลง 4	40
5	เชียงใหม่	ปฏิรูปที่ดิน	No 786 - 790 อ.แม่เมาะ และ อ.ฝาง	กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มและเกษตรผสมผสาน คทช.แปลง 3	40
	รวมจังหวัดตาก	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	40
1	ตาก	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน	กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทอ.วังหิน (ใหม่)	40
	รวมจังหวัดนครราชสีมา	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		16
1	นครราชสีมา	นิคมสร้างตนเอง	นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง		16
	รวมจังหวัดน่าน	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		40
1	น่าน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่บ้านน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้	สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด (เดิม)	40
	รวมจังหวัดบุรีรัมย์	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	40
1	บุรีรัมย์	ที่ราชพัสดุ	พื้นที่ราชพัสดุ บร.808 (บางสวน) ต.หูทำนบ อ.ปะคำ	สหกรณ์การเกษตรรักษาดินทรัพย์ปะคำ จำกัด (ใหม่ปี 65)	40
	รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	ประจวบคีรีขันธ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่ากุยบุรี		50
	รวมจังหวัดพะเยา	1 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่		160
1	พะเยา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง		40
2	พะเยา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าค้อยป้อส้ม และป่าค้อยโป่งนก		40
3	พะเยา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำห้วยวน และป่าน้ำลาว		40
4	พะเยา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำแวนและป่าห้วยไคร้		40
	รวมจังหวัดพัทลุง	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		16
1	พัทลุง	นิคมสร้างตนเอง	นิคมควนขนุน		16
	รวมจังหวัดมุกดาหาร	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		40
1	มุกดาหาร	นิคมสร้างตนเอง	นิคมคำสร้อย		40
	รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่		100
1	แม่ฮ่องสอน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน		50
2	แม่ฮ่องสอน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน		50

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทพื้นที่	ชื่อพื้นที่	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	จำนวน (ราย)
	รวมจังหวัดยโสธร	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่	3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	80
1	ยโสธร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโพนงามและป่าดงปอ	สหกรณ์การเกษตรรุกชุม จำกัด (เดิม) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ คหข.ตำบลหนองแห่น (ใหม่ปี 65)	60
2	ยโสธร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโคกนาโก	สหกรณ์การเกษตรป่าดิว จำกัด (เดิม)	20
	รวมจังหวัดระนอง	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่		80
1	ระนอง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าคลองเสียดกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าสามแหลม		40
2	ระนอง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าลำเลียง-ละอุ่น		40
	รวมจังหวัดระยอง	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		40
1	ระยอง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน		40
	รวมจังหวัดราชบุรี	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		40
1	ราชบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง		40
	รวมจังหวัดลำพูน	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่	4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	ลำพูน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ธิ แม่ตึบ แม่สาร	สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด (เดิม) สหกรณ์การเกษตรบ้านธิพัฒนา จำกัด (เดิม) สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด (เดิม) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ลำพูน จำกัด (เดิม)	50
	รวมจังหวัดศรีสะเกษ	1 ประเภทที่ดิน	3 พื้นที่	3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	120
1	ศรีสะเกษ	ที่สาธารณประโยชน์	ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านน้อย-ใจดี	สหกรณ์การเกษตรชุมชน จำกัด (เดิม)	120
2	ศรีสะเกษ	ที่สาธารณประโยชน์	แปลงทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านสังข์กลับ	สหกรณ์การเกษตรชุมชน จำกัด (เดิม)	
3	ศรีสะเกษ	ที่สาธารณประโยชน์	ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ายางชุมภูมิตำรวจ	สหกรณ์การเกษตรชุมชน จำกัด (เดิม)	
	รวมจังหวัดสกลนคร	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	40
1	สกลนคร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงผาลาด	สหกรณ์การเกษตร คทช. พัฒนาป่าดงผาลาด จำกัด (ตั้งใหม่ 65)	40
	รวมจังหวัดอุบลราชธานี	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่		40
1	อุบลราชธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าช่องเม็ก		40

รายชื่อเป้าหมาย กิจกรรมที่ 2 ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

รายชื่อเป้าหมายอบรมกิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 35 พื้นที่ 1,750 ราย (ต่อเนื่องจากปี 2566)

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทพื้นที่	ชื่อพื้นที่	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แผน (ราย)
รวม	13 จังหวัด		18 พื้นที่		900
	รวมจังหวัดชุมพร	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	ชุมพร	ที่สาธารณประโยชน์	ป่าควนหมี่สาธารณประโยชน์	สหกรณ์การเกษตรป่าควนหมี่พัฒนา จำกัด	50
	รวมจังหวัดตาก	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	ตาก	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าประจักษ์	กลุ่มเกษตรกรทำไร่ คทช. บ้านหนองร่ม (ตั้งใหม่)	50
	รวมจังหวัดนครราชสีมา	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	นครราชสีมา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าครบุรี	สหกรณ์การเกษตรชุมชนตำบลภูโสด จำกัด	50
	รวมจังหวัดน่าน	1 ประเภทพื้นที่	3 พื้นที่	3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	150
1	น่าน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ต.ยอด อ.สองแคว	สหกรณ์การเกษตรสองแคว จำกัด (เดิม)	50
2	น่าน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ต.บ้านพี่ อ.บ้านหลวง	สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด (เดิม)	50
3	น่าน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา	สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด (เดิม)	50
	รวมจังหวัดบึงกาฬ	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	บึงกาฬ	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงภูว	สหกรณ์กองทุนสวนยางป่าดงภูว จำกัด (เดิม)	50
	รวมจังหวัดปราจีนบุรี	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	40
1	ปราจีนบุรี	ที่ราชพัสดุ	แปลงหมายเลขเขียน ที่ ปจ.259	สหกรณ์บ้านโนนผาพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (คทช.) จำกัด	40
	รวมจังหวัดพัทลุง	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	พัทลุง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาตีนป่า ป่าเขาหลักไก่อ	กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด (เดิม)	50
	รวมจังหวัดเพชรบูรณ์	1 ประเภทพื้นที่	3 พื้นที่	3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	150
1	เพชรบูรณ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย	สหกรณ์การเกษตร คทช. ลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย จำกัด	50
2	เพชรบูรณ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง	สหกรณ์การเกษตร คทช. ป่าชนแดน-วังโป่ง-วังกำแพง จำกัด	50
3	เพชรบูรณ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร	สหกรณ์การเกษตร คทช. ห้วยน้ำโจน จำกัด	50
	รวมจังหวัดมุกดาหาร	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	มุกดาหาร	ที่สาธารณประโยชน์	โคกกระเบา	กลุ่มเกษตรกรจัดที่ดินโคกกระเบา	50
	รวมจังหวัดลำปาง	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	ลำปาง	นิคมสร้างตนเอง	นิคมกิ่วลม	สหกรณ์การเกษตรนิคมกิ่วลม จำกัด (เดิม)	50
	รวมจังหวัดสระแก้ว	1 ประเภทพื้นที่	2 พื้นที่	2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	110
1	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 3922 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช.) จำกัด	55
2	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 1401 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ (คทช.) จำกัด	55
	รวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	สุราษฎร์ธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าบางเบาและป่าคลองเขียด	สหกรณ์การเกษตรป่าบางเบาบ้านควนทัง จำกัด	50
	รวมจังหวัดอุบลราชธานี	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	50
1	อุบลราชธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าบุณฑริก	สหกรณ์การเกษตรบุณฑริก จำกัด (เดิม)	50

หมายเหตุ : คงเหลือรอดำเนินการอีก 17 พื้นที่ จำนวน 850 ราย (จากทั้งหมด 35 พื้นที่ 1,750 ราย)

รายชื่อเป้าหมาย กิจกรรมที่ 3 ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
รายชื่อเป้าหมายจัดกิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้ในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต จำนวน 30 พื้นที่ 1,050 ราย (ต่อเนื่องจากปี 2566)

ลำดับ	จังหวัด	พื้นที่	ชื่อพื้นที่	สหกรณ์ที่จัดตั้งในพื้นที่คทช	แผน(ราย)
รวมทั้งสิ้น	13 จังหวัด		13 พื้นที่		455
	รวมจังหวัดกาฬสินธุ์	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	กาฬสินธุ์	ปฏิรูปที่ดิน	พื้นที่ปฏิรูป ป่าดงป่าแฝด(E) ต.นาจำปา อ.ดอนจาน	สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด	35
	รวมจังหวัดขอนแก่น	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	ขอนแก่น	ที่สาธารณประโยชน์	โคกทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ นสล. เลขที่ 47966 (ต.ค้อ อ.ซำสูง)	กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวคำมูล	35
	รวมจังหวัดชลบุรี	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	ชลบุรี	ปฏิรูปที่ดิน	แปลงหมายเลขที่ 378 ตำบลเขาชก อำเภอนองใหญ่	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอนองใหญ่ (คทช.) จำกัด	35
	รวมจังหวัดชลบุรี	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	ชัยนาท	ที่สาธารณประโยชน์	เขาพลองสาธารณประโยชน์ นสล.เลขที่ 8089 (ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท)	กลุ่มเกษตรกรเขาขยายพัฒนา	35
	รวมจังหวัดตราด	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	ตราด	ที่สาธารณประโยชน์	ตะกาดหนองเหียงสาธารณประโยชน์	สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหียง จำกัด	35
	รวมจังหวัดนครพนม	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	นครพนม	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงหมู	สหกรณ์การเกษตรโสกแก้ว จำกัด	35
	รวมจังหวัดลำปาง	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	ลำปาง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่จาวฝั่งซ้าย	สหกรณ์การเกษตรแม่จาวฝั่งซ้าย จำกัด	35
	รวมจังหวัดสงขลา	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	สงขลา	ปฏิรูปที่ดิน	ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ	กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมปฏิรูปที่ดินสะพานไม้แก่น	35
	รวมจังหวัดสุพรรณบุรี	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	สุพรรณบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร	กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านกกตาด	35
	รวมจังหวัดสุรินทร์	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	สุรินทร์	ที่สาธารณประโยชน์	โนนทรายสาธารณประโยชน์	สหกรณ์การเกษตรประจักษ์โนพัฒนา จำกัด	35
	รวมจังหวัดอุดรธานี	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	อุดรธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าไผ่ และป่าโคกไม้้งาม	สหกรณ์การเกษตรโคกไผ่ป่าไม้้งาม จำกัด	35
	รวมจังหวัดอุดรดิษฐ์	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	อุดรดิษฐ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา (สงเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2562)	กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอท่าปลา	35
	รวมจังหวัดอุทัยธานี	1 ประเภทพื้นที่	1 พื้นที่	1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	35
1	อุทัยธานี	ปฏิรูปที่ดิน	ป่าห้วยระบำ	30. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด	35

รายชื่อเป้าหมาย กิจกรรมที่ 6 ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมที่ 6 สํารวจ จัดทำฐานข้อมูล แนะนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาด และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทที่ดิน	พื้นที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น	68 จังหวัด		308 พื้นที่
	รวมจังหวัดกระบี่	2 ประเภทที่ดิน	37 พื้นที่
1	กระบี่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสายสาม
2	กระบี่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าคลองเหนือคลอง และ ป่าแหลมกรวด
3	กระบี่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาตอ
4	กระบี่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแหลมกรวดและป่าคลองบางฝั่ง
5	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านคลองพลู ม.2 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก
6	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านเต่าถ่าน ม.6 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก
7	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านเกาะตะเคียน ม.5 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก
8	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านบ่อท่อ ม.6 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก
9	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านบากัน ม.2 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก
10	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านท่าเรือ (บ้านโรงเลื่อย) ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก
11	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านท่าประดู่ ม.4 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม
12	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านแหลมทอง ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก
13	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านหลังเทศบาล ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก
14	กระบี่	ป่าชายเลน	ซอยกระบี่ - เขาทอง 29 ม.3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่(หมู่ 7)
15	กระบี่	ป่าชายเลน	ชุมชนท้องที่ซอยเจริญทรัพย์ ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่
16	กระบี่	ป่าชายเลน	ชุมชนท้องที่บ้านหนองจิก ม.2 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่
17	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านไหนหนิง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่
18	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านแหลมโพธิ์ ม.6 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่
19	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านคลองกรวด ม.6 ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่
20	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านเหนือคลอง ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง
21	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านไสยะใต้ ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง
22	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านควนตอ ม.3 ต.คลองเขม่า อ.เหนือคลอง
23	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านนาหัวนอน ม.4 ต.คลองเขม่า อ.เหนือคลอง
24	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านตลิ่งชัน ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง
25	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านควน ม.1 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง
26	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านเกาะจำ ม.3 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง
27	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านดิงไทร ม.5 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง
28	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านมูสา ม.5 ต.คลองพน อ.คลองท่อม
29	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านทุ่งครก ม.11 ต.คลองพน อ.คลองท่อม
30	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านทุ่งยอ ม.12 ต.คลองพน อ.คลองท่อม
31	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านบ่อมะม่วง ซอยต้นกอ ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม
32	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านบ่อมะม่วง ซอยโชคชัย ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม
33	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านทุ่งคา ท่าเรือหัวหิน ม.5 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม
34	กระบี่	ป่าชายเลน	บ้านโละดูหยง ม.5 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา
35	กระบี่	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านทับตะวัน ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก
36	กระบี่	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านวังหิน
37	กระบี่	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านคลองนา

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทที่ดิน	พื้นที่ดำเนินการ
รวมจังหวัดกาญจนบุรี		2 ประเภทที่ดิน	5 พื้นที่
1	กาญจนบุรี	ปฏิรูปที่ดิน	พื้นที่ปฏิรูป หมายเลข 14 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค
2	กาญจนบุรี	ปฏิรูปที่ดิน	พื้นที่ปฏิรูป หมายเลข 8 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค
3	กาญจนบุรี	ปฏิรูปที่ดิน	พื้นที่ปฏิรูป หมายเลข 15 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค
4	กาญจนบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดอนแสลบ และป่าเลาขวัญ
5	กาญจนบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาช้างเผือก
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์		4 ประเภทที่ดิน	5 พื้นที่
1	กาฬสินธุ์	ปฏิรูปที่ดิน	พื้นที่ปฏิรูป ป่าดงป่าเผด(E) ต.นาจำปา อ.ดอนจาน
2	กาฬสินธุ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงแม่เผด
3	กาฬสินธุ์	นิคมสร้างตนเอง	นิคมภูรินรายณ์ ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง
4	กาฬสินธุ์	นิคมสร้างตนเอง	นิคมลำปาว ต.นิคม อ.สหัสขันธ์
5	กาฬสินธุ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงระแนง อ.ห้วยเม็ก อ.ยางตลาด
รวมจังหวัดกำแพงเพชร		1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงศ์
2	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
รวมจังหวัดขอนแก่น		3 ประเภทที่ดิน	6 พื้นที่
1	ขอนแก่น	ที่สาธารณประโยชน์	โคกท่าเลี้ยวสัตว์สาธารณประโยชน์ นสล.เลขที่ 47966 (ต.คูคำ อ.ซำสูง)
2	ขอนแก่น	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโคกหลวง
3	ขอนแก่น	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโคกหลวง แปลงที่สาม
4	ขอนแก่น	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าภูเวียง
5	ขอนแก่น	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาสวนกวาง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง
6	ขอนแก่น	นิคมสร้างตนเอง	นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ ต.กุดน้ำใส ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง
รวมจังหวัดจันทบุรี		1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	จันทบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าปลั้ว
2	จันทบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าจันทาแป๊ะและป่าเขาวังแจ่ง
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา		1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	ฉะเชิงเทรา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแควระบมและป่าสียัด
รวมจังหวัดชลบุรี		2 ประเภทที่ดิน	3 พื้นที่
1	ชลบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าคลองตะเคียน
2	ชลบุรี	ปฏิรูปที่ดิน	แปลงหมายเลขที่ 378 ตำบลเขาขก อำเภอนนทบุรีใหญ่
3	ชลบุรี	ปฏิรูปที่ดิน	แปลงหมายเลขที่ 468 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
รวมจังหวัดชัยนาท		2 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	ชัยนาท	ที่สาธารณประโยชน์	เขาพลองสาธารณประโยชน์ นสล.เลขที่ 8089 (ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท)
2	ชัยนาท	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาราวเทียน
รวมจังหวัดชัยภูมิ		1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
64	ชัยภูมิ	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าภูแลนคาด่านทิศใต้
รวมจังหวัดชุมพร		4 ประเภทที่ดิน	9 พื้นที่
1	ชุมพร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำตกกะเปาะ
2	ชุมพร	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านควนเสาช ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก
3	ชุมพร	ป่าชายเลน	บ้านบ่อสำโรง หมู่ 2 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว
4	ชุมพร	ที่สาธารณประโยชน์	นสล. เลขที่ ขพ 0694 ป่าควนหมี่
5	ชุมพร	ป่าชายเลน	บ้านควนดิน ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก
6	ชุมพร	ป่าชายเลน	บ้านบางหยี ม.4 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน
7	ชุมพร	ป่าชายเลน	บ้านอีเล็ด ม.2 ต.หาดทรายรี อ.เมือง
8	ชุมพร	ปฏิรูปที่ดิน	แปลงหมายเลขที่ 83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอนาทวี
9	ชุมพร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าหนองห้างและป่าเกาะเรือโกลอน

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทที่ดิน	พื้นที่ดำเนินการ
	รวมจังหวัดเชียงราย	1 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	เชียงราย	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้
2	เชียงราย	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง
3	เชียงราย	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา
4	เชียงราย	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ
	รวมจังหวัดเชียงใหม่	2 ประเภทที่ดิน	10 พื้นที่
1	เชียงใหม่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าขุนแม่ทา
2	เชียงใหม่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าท่าฮาร
3	เชียงใหม่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย
4	เชียงใหม่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
5	เชียงใหม่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
6	เชียงใหม่	ปฏิรูปที่ดิน	No 786 - 790 อ.แม่ฮ้อย และ อ.ฝาง
7	เชียงใหม่	ปฏิรูปที่ดิน	No 786 - 790 อ.แม่ฮ้อย และ อ.ฝาง
8	เชียงใหม่	ปฏิรูปที่ดิน	No 786 - 790 อ.แม่ฮ้อย และ อ.ฝาง
9	เชียงใหม่	ปฏิรูปที่ดิน	No 786 - 790 อ.แม่ฮ้อย และ อ.ฝาง
10	เชียงใหม่	ปฏิรูปที่ดิน	No 786 - 790 อ.แม่ฮ้อย และ อ.ฝาง
	รวมจังหวัดตรัง	2 ประเภทที่ดิน	43 พื้นที่
1	ตรัง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าควนข้าหวี
2	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านตะเสะท่าเรือใหม่ ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ
3	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านตะเสะ ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ
4	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนท่าเรือบางค่างควา ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
5	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนหัวสะพานคลองสิเกา ต.บ่อหิน อ.สิเกา
6	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ่อปุ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
7	ตรัง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าไผ่ ป่าแก
8	ตรัง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าสายเขาหวาง
9	ตรัง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าควนบางหมาก
10	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนนาทะเล ม.7 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
11	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนในถัด ม.5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
12	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนแพปลา ม.5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
13	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนดู่หนุ ม.3 ต.บ่อหิน อ.สิเกา
14	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนทุ่งซีเหล็ก ม.6 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
15	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนทุ่งทอง ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
16	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านโต๊ะบัน ม.8 ต.บ่อหิน อ.สิเกา
17	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนทุ่งเสม็ด ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
18	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านหยงสตาร์ ม.2 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน
19	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านท่าคลอง ม.4 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน
20	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านด่านศุลกากร ม.2 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน
21	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านพิกุลทอง ม.3 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน
22	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านทุ่งปาทัน ม.2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน
23	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านแหลมยาง ม.7 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน
24	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านหลุมถ่าน ม.8 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน
25	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านเกาะมุกด์ ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง
26	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนท่าเรือควนดั่งกู ม.3 ต.บางสัก อ.กันตัง
27	ตรัง	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านท่ากะหยง ม.4 ต.บางสัก อ.กันตัง
28	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านสะพานท่ามะขาม หมู่ที่ 2,4 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง
29	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านท่าเรือทุ่งเสม็ด ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
30	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านทุ่งสำราญ ม.6 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว
31	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านควนล้อม ม.9 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ
32	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านตะเสะ ม.4 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ
33	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านแหลม ม.2 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทที่ดิน	พื้นที่ดำเนินการ
34	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านทุ่ง ม.3 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน
35	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านทอนนาหมู ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน
36	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านพิกุลทอง ม.3 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน
37	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านควนลำเพชร ม.9 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน
38	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านทอนหาน ม.6 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน
39	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านทางสาย ม.7 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน
40	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านควนตุงกู ม.3 ต.บางสัก อ.กันตัง
41	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านปากปรนตม ม.1 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ
42	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านโตะบัน ม.8 ต.บ่อหิน อ.สิเกา
43	ตรัง	ป่าชายเลน	บ้านทางสาย (บ้านลิพัง) ม.7 (2) ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน
รวมจังหวัดตรัง		2 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	ตราด	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงธรรมชาติ
2	ตราด	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าท่าโสม
3	ตราด	ที่สาธารณประโยชน์	ตะกาดหนองเหียงสาธารณประโยชน์
4	ตราด	ที่สาธารณประโยชน์	เกาะลอยหินดาด ต.ขำราก
รวมจังหวัดตาก		1 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	ตาก	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าประจักษ์
2	ตาก	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าท่าสองยาง
3	ตาก	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง
4	ตาก	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน
รวมจังหวัดนครพนม		1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	นครพนม	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงหมู
2	นครพนม	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยศรีคุณ
รวมจังหวัดนครพนม		3 ประเภทที่ดิน	6 พื้นที่
1	นครราชสีมา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าครบุรี
2	นครราชสีมา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าหนองแวง และป่าดงพญาเย็น แปลงที่ 2
3	นครราชสีมา	ปฏิรูปที่ดิน	ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง (แปลงนายชูเกียรติ ตั้งพงค์ปราชญ์)
4	นครราชสีมา	ปฏิรูปที่ดิน	แปลงหมายเลขที่ 4843 ตำบลระเซ่หิน อำเภอครบุรี
5	นครราชสีมา	นิคมสร้างตนเอง	นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง
6	นครราชสีมา	นิคมสร้างตนเอง	นิคมสร้างตนเองพิมาย ต.นิคม อ.พิมาย
รวมจังหวัดนครราชสีมา		2 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	นครศรีธรรมราช	ป่าชายเลน	ป่าชายเลน อ.เมือง และ อ.ปากพนัง
2	นครศรีธรรมราช	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาพระบาท
3	นครศรีธรรมราช	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่ายางโพงและป่าเขาใหญ่
4	นครศรีธรรมราช	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่ากรุงชิง
รวมจังหวัดนครสวรรค์		3 ประเภทที่ดิน	9 พื้นที่
1	นครสวรรค์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่वंกและป่าแม่เป็น
2	นครสวรรค์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาซอยดาว
3	นครสวรรค์	ที่สาธารณประโยชน์	หนองน้ำสามลำคลองสาธารณประโยชน์ นส.เลขที่ นว.1166 (ต.พิกุล อ.ชุมแสง)
4	นครสวรรค์	ที่สาธารณประโยชน์	แปลง "ท่าเลี้ยวสัตว์สาธารณประโยชน์" ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง
5	นครสวรรค์	ที่สาธารณประโยชน์	แปลง "หนองห้วงสว่างสาธารณประโยชน์" ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
6	นครสวรรค์	ที่สาธารณประโยชน์	แปลง "หนองอี๊ดสาธารณประโยชน์" ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
7	นครสวรรค์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาสนามชัย ต.เขากระลา ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี
8	นครสวรรค์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่वंกและป่าแม่เป็น ต.แม่เป็น อ.แม่เป็น
9	นครสวรรค์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่वंก - แม่เป็น ต.แม่เป็น อ.แม่เป็น (เข้าปี2563)
รวมจังหวัดนนทบุรี		1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	นนทบุรี	ที่ราชพัสดุ	แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นบ.242 (บางส่วน) ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทที่ดิน	พื้นที่ดำเนินการ
	รวมจังหวัดนนทบุรี	2 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	นราธิวาส	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเทือกเขาเรือเสาะ ป่ายิงอ และป่าบาเจาะ
2	นราธิวาส	นิคมสร้างตนเอง	นิคมสร้างตนเองศรีสาคร ต.กาหลง อ.ศรีสาคร
	รวมจังหวัดนนทบุรี	1 ประเภทที่ดิน	5 พื้นที่
1	น่าน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด (4 ตำบล 4 อำเภอ)
2	น่าน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ต.บัวใหญ่
3	น่าน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ต.ป่าเลาหลวง อ.สันติสุข
4	น่าน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว
5	น่าน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าถ้ำผาตูป
	รวมจังหวัดบึงกาฬ	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	บึงกาฬ	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงภูว
	รวมจังหวัดบุรีรัมย์	3 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	บุรีรัมย์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าบ้านกรวดแปลงห้า
2	บุรีรัมย์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาพนมรุ้ง
3	บุรีรัมย์	ที่สาธารณประโยชน์	นสล. เลขที่ บร 1598 ทำเลี้ยวสี่ตัวทุ่งประเทีย่น้อยสาธารณประโยชน์
4	บุรีรัมย์	ที่ราชพัสดุ	พื้นที่ราชพัสดุ บร.808 (บางส่วน)
	รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	ประจวบคีรีขันธ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่ากุยบุรี
	รวมจังหวัดปราจีนบุรี	2 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	ปราจีนบุรี	ที่ราชพัสดุ	พื้นที่ราชพัสดุ ปจ.259
2	ปราจีนบุรี	ที่สาธารณประโยชน์	แปลงเกาะตาลอก ม.5 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม
	รวมจังหวัดพะเยา	1 ประเภทที่ดิน	6 พื้นที่
1	พะเยา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่จุน
2	พะเยา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง
3	พะเยา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก
4	พะเยา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
5	พะเยา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำแวนและป่าห้วยไคร้
6	พะเยา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ
	รวมจังหวัดพังงา	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	พังงา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเทือกเขาทุ่งค่าง
	รวมจังหวัดพัทลุง	2 ประเภทที่ดิน	7 พื้นที่
1	พัทลุง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาดินป่า ป่าเขาหลักไก่อ และป่าเขาพระ
2	พัทลุง	นิคมสร้างตนเอง	นิคมควนขนุน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม
3	พัทลุง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าควนโคกยา ป่าควนโต๊ะตน และป่าควนนุ้ย อ.เขาชัยสน
4	พัทลุง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเกาะเต่าคลองเรียน อ.ป่าพะยอม
5	พัทลุง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าควน ป่ายาง และป่าควนดินสอ อ.ศรีนครินทร์
6	พัทลุง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าควนเสาธง ป่าควนนายสุก และป่าควนนายหวัด
7	พัทลุง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเหมืองแก้วและป่าบางเตง
	รวมจังหวัดพิจิตร	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	พิจิตร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาช่อม
	รวมจังหวัดพิษณุโลก	1 ประเภทที่ดิน	5 พื้นที่
1	พิษณุโลก	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าน้ำภาค และป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย
2	พิษณุโลก	นิคมสร้างตนเอง	นิคมทุ่งसान ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม
3	พิษณุโลก	นิคมสร้างตนเอง	นิคมบางระกำ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ
4	พิษณุโลก	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
5	พิษณุโลก	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่น้ำเข็ก

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทที่ดิน	พื้นที่ดำเนินการ
	รวมจังหวัดเพชรบุรี	2 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	เพชรบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่ายางหัก - เขาป้อม
2	เพชรบุรี	ป่าชายเลน	บ้านบางอินทร์ หมู่ 8 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม
	รวมจังหวัดเพชรบูรณ์	1 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	เพชรบูรณ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยหินและป่าคลองตึบ
2	เพชรบูรณ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย
3	เพชรบูรณ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร
4	เพชรบูรณ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
	รวมจังหวัดแพร่	1 ประเภทที่ดิน	5 พื้นที่
1	แพร่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ยาง
2	แพร่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่แฮด
3	แพร่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่คำมี
4	แพร่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ยมตะวันตก
5	แพร่	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ก้อนและป่าแม่สาย
	รวมจังหวัดภูเก็ต	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	ภูเก็ต	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านยามู
	รวมจังหวัดภูเก็ต	1 ประเภทที่ดิน	5 พื้นที่
1	มหาสารคาม	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าหนองคู และป่านาตุน
2	มหาสารคาม	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโคกหินลาด
3	มหาสารคาม	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโคกฝักกูดและป่าโป่งแดง
4	มหาสารคาม	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโคกไร่
5	มหาสารคาม	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโคกข้าว
	รวมจังหวัดมุกดาหาร	3 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	มุกดาหาร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงภูสีฐาน
2	มุกดาหาร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงหมู
3	มุกดาหาร	ที่สาธารณประโยชน์	โคกกระเบาที่สาธารณประโยชน์ นสล.เลขที่ 32609 (ต.ปงขาม อ.ห้วยใหญ่)
4	มุกดาหาร	นิคมสร้างตนเอง	นิคมคำสร้อย ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย
	รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	แม่ฮ่องสอน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
2	แม่ฮ่องสอน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน
3	แม่ฮ่องสอน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
4	แม่ฮ่องสอน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ต.จองคำ ต.ปางหมู ต.ห้วยโป่ง ต.ผาป่อง อ.เมือง
	รวมจังหวัดยโสธร	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	ยโสธร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโคกนาโก
2	ยโสธร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าโพนงาม และป่าดงปอ
	รวมจังหวัดยะลา	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	ยะลา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเบตง ต. อัยเยอร์เวง อ. เบตง
2	ยะลา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเบตง ต.ตานะเนาะแมเราะ อ.เบตง
	รวมจังหวัดร้อยเอ็ด	1 ประเภทที่ดิน	5 พื้นที่
1	ร้อยเอ็ด	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงมะอี
2	ร้อยเอ็ด	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าอุโมงค์และป่าหนองแวง
3	ร้อยเอ็ด	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงขี้เหล็ก
4	ร้อยเอ็ด	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงแม่แฝด อ.โพธิ์ชัย
5	ร้อยเอ็ด	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทที่ดิน	พื้นที่ดำเนินการ
	รวมจังหวัดระนอง	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	ระนอง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าคลองเสียดกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลม
2	ระนอง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าลำเลียง-ละอุ่น
	รวมจังหวัดระยอง	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	ระยอง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน (ต.กระแสบน อ.แกลง)
2	ระยอง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน (ต. ข่าซ้อ อ. เขาชะเมา)
	รวมจังหวัดราชบุรี	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	ราชบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาบิน
2	ราชบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขากรวด และป่าเขาพลอง
	รวมจังหวัดลพบุรี	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	ลพบุรี	ที่สาธารณประโยชน์	ที่สาธารณประโยชน์บ้านมะม่วงเจ็ดต้น ม.9 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง
	รวมจังหวัดลำปาง	2 ประเภทที่ดิน	5 พื้นที่
1	ลำปาง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่เงาฝั่งซ้าย
2	ลำปาง	นิคมสร้างตนเอง	นิคมกัวลม ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง
3	ลำปาง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ปราบ
4	ลำปาง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่โป่ง
5	ลำปาง	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแม่ต๋อยฝั่งซ้าย
	รวมจังหวัดลำพูน	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	ลำพูน	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าแมธิ แม่ติบ แม่สาร
	รวมจังหวัดเลย	2 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	เลย	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าภูซำและป่าภูนกก
2	เลย	ป่าชายเลน	ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อปิด
	รวมจังหวัดศรีสะเกษ	1 ประเภทที่ดิน	5 พื้นที่
1	ศรีสะเกษ	ที่สาธารณประโยชน์	ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านสังข์สาราณประโยชน์
2	ศรีสะเกษ	ที่สาธารณประโยชน์	ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านน้อย-ใจดีสาธารณประโยชน์
3	ศรีสะเกษ	ที่สาธารณประโยชน์	ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าปางชุมภูมิตำรวจสาธารณประโยชน์
4	ศรีสะเกษ	ที่สาธารณประโยชน์	แปลง ที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองแคน ม.16 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์
5	ศรีสะเกษ	ที่สาธารณประโยชน์	แปลง ที่สาธารณประโยชน์บ้านแต่ ม.7 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์
	รวมจังหวัดสกลนคร	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	สกลนคร	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงพลาต อำเภอเจริญศิลป์
	รวมจังหวัดสงขลา	3 ประเภทที่ดิน	3 พื้นที่
1	สงขลา	นิคมสร้างตนเอง	นิคมเทพา ต.ท่าม่วง อ.เทพา
2	สงขลา	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าควนซีแรด
3	สงขลา	ปฏิรูปที่ดิน	ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ
	รวมจังหวัดสตูล	3 ประเภทที่ดิน	5 พื้นที่
1	สตูล	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนซึหมาและป่าควนท่าหิน
2	สตูล	ป่าชายเลน	ชุมชนหาดทรายยาว ต.ตันหยงโป อ.เมือง
3	สตูล	นิคมสร้างตนเอง	นิคมพัฒนาภาคใต้ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
4	สตูล	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าควนกาหลง
5	สตูล	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1
	รวมจังหวัดสมุทรปราการ	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	สมุทรปราการ	ป่าชายเลน	บ้านเสาธง ม.5 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
2	สมุทรปราการ	ป่าชายเลน	บ้านคลองบางปู ม.4 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ
	รวมจังหวัดสมุทรสาคร	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	สมุทรสาคร	ป่าชายเลน	บ้านหัวโพรง ม.5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทที่ดิน	พื้นที่ดำเนินการ
	รวมจังหวัดสระแก้ว	2 ประเภทที่ดิน	11 พื้นที่
1	สระแก้ว	นิคมสร้างตนเอง	นิคมคลองน้ำใส ม.10 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ
2	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 1401 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ
3	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 2879 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง
4	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 2269 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง
5	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 2924 ต.หนองแวง อ.โคกสูง
6	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 3264 ต.หนองแวง อ.โคกสูง
7	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 3263 ต.หนองแวง อ.โคกสูง
8	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 3922 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร
9	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 3931 ต.ท่าเกวียน ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
10	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 4341 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร
11	สระแก้ว	ปฏิรูปที่ดิน	No 421 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น
	รวมจังหวัดสระบุรี	2 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	สระบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าพระฉาย
2	สระบุรี	นิคมสร้างตนเอง	นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ต.นายาว อ.พระพุทธบาท และ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย
	รวมจังหวัดสุโขทัย	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	สุโขทัย	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าสุเม่น
	รวมจังหวัดสุพรรณบุรี	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	สุพรรณบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร
2	สุพรรณบุรี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าเขาทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้า
	รวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3 ประเภทที่ดิน	8 พื้นที่
1	สุราษฎร์ธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าบางเบา และป่าคลองเขียด
2	สุราษฎร์ธานี	ปฏิรูปที่ดิน	พื้นที่ปฏิรูป ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี (แปลงนายสุทัศน์ คุณารักษ์พงศ์)
3	สุราษฎร์ธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าบ้านหมาก และป่าปากพัง (แปลงบริษัท ไทยบุญทอง จำกัด)
4	สุราษฎร์ธานี	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านคลองราง หมู่ 2 ต.สีเล็ด อ.พุนพิน
5	สุราษฎร์ธานี	ป่าชายเลน	ชุมชนบ้านหาดทรายทอง ต.คลองฉาก อ.เมือง
6	สุราษฎร์ธานี	ป่าชายเลน	บ้านพุมเรียง ม.1 ต. พุมเรียง อ.ไชยา
7	สุราษฎร์ธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าคลองน้ำเฒ่า
8	สุราษฎร์ธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าไผ่ทอนและป่าคลองโง้ง
	รวมจังหวัดสุรินทร์	1 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	สุรินทร์	ที่สาธารณประโยชน์	โนนทรายสาธารณประโยชน์
2	สุรินทร์	ที่สาธารณประโยชน์	หนองหวายสาธารณประโยชน์
3	สุรินทร์	ที่สาธารณประโยชน์	หนองน้ำซับสาธารณประโยชน์
4	สุรินทร์	ที่สาธารณประโยชน์	นสล. เลขที่ สร 01791 ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกอาไหลสาธารณประโยชน์
	รวมจังหวัดหนองคาย	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	หนองคาย	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่อ
2	หนองคาย	นิคมสร้างตนเอง	นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี
	รวมจังหวัดหนองบัวลำภู	2 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	หนองบัวลำภู	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง
2	หนองบัวลำภู	นิคมสร้างตนเอง	นิคมโนนสัง ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง
	รวมจังหวัดอำนาจเจริญ	1 ประเภทที่ดิน	2 พื้นที่
1	อำนาจเจริญ	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงใหญ่
2	อำนาจเจริญ	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงห้วยกองและป่าดงปอ
	รวมจังหวัดอุดรธานี	1 ประเภทที่ดิน	1 พื้นที่
1	อุดรธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าไผ่ และป่าโคกไม้้งาม
	รวมจังหวัดอุดรดิตถ์	2 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	อุดรดิตถ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา (สงเพิ่มเดิม ปี พ.ศ.2562 ลำดับ 126)
2	อุดรดิตถ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าจรมิม
3	อุดรดิตถ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยช้างและป่าปู่เจ้า
4	อุดรดิตถ์	นิคมสร้างตนเอง	นิคมลำน้ำน่าน ต.ผาเลือด อ.ป่าปา

ลำดับ	จังหวัด	ประเภทที่ดิน	พื้นที่ดำเนินการ
	รวมจังหวัดอุทัยธานี	2 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	อุทัยธานี	ปฏิรูปที่ดิน	พื้นที่ปฏิรูปป่าห้วยทับเสลาฝั่งซ้าย ต.ลานสัก อ.ลานสัก
2	อุทัยธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าปลายห้วยกระเสียว
3	อุทัยธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย
4	อุทัยธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าปลายห้วยกระเสียว
	รวมจังหวัดอุบลราชธานี	2 ประเภทที่ดิน	4 พื้นที่
1	อุบลราชธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าดงภูโหล่น
2	อุบลราชธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าบุณฑริก (บ้านโสกก่อ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก)
3	อุบลราชธานี	นิคมสร้างตนเอง	นิคมลำโดมน้อย ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินทร 564564
4	อุบลราชธานี	ป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าช่องเม็ก